

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019**

Thực hiện Công văn số 6738/UBND-GD ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Công văn số 2266/BCĐXDXHHT ngày 24/9/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

UBND huyện Tiên Yên xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (HTSD) năm 2019, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, HTSD đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ;

- Yêu cầu việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

#### **II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

**1. Thời gian tổ chức:** Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn huyện thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019.

**Chủ đề: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.**

\* *Cấp huyện:* Lễ phát động được tổ chức vào 08h00' ngày 02/10/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc.

#### **2. Nội dung, cách thức tổ chức các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ**

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Sóng phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương, công thông tin điện tử, trang website,... về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ;

- Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (BBT) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của BBT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị

số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; Kế hoạch tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án "Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020" và các đề án thành phần.

- Triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ. Phát các thông điệp về chủ đề và sự kiện tổ chức Tuần lễ; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, chạy chữ trên bảng điện tử, phát tài liệu, tờ rơi, tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động,... với nội dung về hoạt động giáo dục theo chủ đề diễn ra trong Tuần lễ.

- Tuyên truyền bằng các hình thức: Hội thảo, tọa đàm, thăm quan, thực tế, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao; ngày hội đọc sách, báo điện tử, báo mạng, tài liệu số hóa,... thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, Trung tâm văn hóa - thể thao ở địa phương.

- Đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng các Trung tâm HTCD vào ngày **01/10/2019** với 2 nội dung: Tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng HTSD năm 2019 và buổi học đầu tiên về chủ đề của Tuần lễ. Trên cơ sở bám sát chủ đề của Tuần lễ là "*Đọc và học tập suốt đời theo tám gương Bác Hồ vĩ đại*": Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), người lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân dưới các hình thức tự học; các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên TT. HTCD.

- Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT; tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (*chi tiết các hoạt động trong mẫu tổng hợp số liệu kết quả tổ chức Tuần lễ*).

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng "tủ sách lớp học" trong các trường tiểu học, trung học cơ sở (TH, THCS); triển khai xây dựng "tủ sách học tập suốt đời" tại các TT. HTCD, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu HTSD, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Trong Tuần lễ hưởng ứng HTSD năm 2019, các xã biên giới biên: Tiên Lăng, Đồng Rui, Đông Ngũ, Đông Hải, Hải Lạng - do Trạm Biên phòng cảng Mũi Chùa thuộc Đồn Biên phòng thành phố Cẩm Phả phụ trách; các xã thuộc Đề án 196 của tỉnh (về việc phê duyệt Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) tập trung thực hiện một số hoạt động sau: